

Trao giải “Nét đẹp ngành cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh”

19:38 18/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 18/9/2024, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP. HCM, Báo Phụ nữ TP. HCM phối hợp với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (SAWACO) tổ chức trao giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp ngành cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh".



Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho tác giả

Kiều Anh Dũng đoạt giải Nhất cuộc thi

Tại lễ trao giải, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP. HCM, cho biết cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp lao động của những con người ngày đêm mang lại những giọt nước quý giá cho cuộc sống, niềm hạnh phúc của của người dân khi được sử dụng nước sạch, từ đó giúp mọi người càng thêm trân trọng lao động của những kỹ sư, công nhân ngành cấp nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh sự sáng tạo của các nhiếp ảnh gia, những người đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa về

ngành cấp nước.

Cũng tại lễ trao giải, ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc SAWACO, cho biết cuộc thi là một phần của các hoạt động phong phú hướng đến cộng đồng của SAWACO trong năm nay. Thông qua chủ đề rộng mở của cuộc thi đã thu hút đông đảo các nhiếp ảnh gia, cán bộ nhân viên ngành cấp nước, người dân TP. HCM và các tỉnh tham gia gửi ảnh dự thi.

Các tác phẩm dự thi đa dạng về góc nhìn, thể hiện một cách sinh động và chân thực những hình ảnh đẹp về chủ đề nước sạch, về ngành cấp nước thành phố, những công trình cấp nước hiện đại, những khoảnh khắc làm việc đầy trách nhiệm, tâm huyết của người lao động ngành nước.

Ban tổ chức cho biết, từ ngày 15/3/2024 - 15/6/2024, ban tổ chức đã nhận được 233 bài dự thi, gồm 171 ảnh đơn và 62 ảnh bộ. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 40 tác phẩm dự thi để tổ chức chấm chung khảo. Ban giám khảo chấm điểm và chọn ra 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm dự thi đa dạng về góc nhìn, thể hiện một cách sinh động và chân thực những hình ảnh đẹp về ngành cấp nước TP. HCM, từ những công trình hiện đại đến những khoảnh khắc làm việc cần mẫn, tận tâm của người lao động.



Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP. HCM và ông Trần Quang Minh, Tổng giám đốc SAWACO trao giải cho tác giả đoạt giải Ba

Kết quả cuộc thi:

01 giải Nhất: Bộ ảnh "Bác sĩ dò bể" và những công việc thầm lặng của tác giả Kiều Anh Dũng

01 giải Nhì: Bộ ảnh "thợ lặn" của tác giả Nguyễn Thanh Tâm

02 giải Ba: Ảnh đơn "Sáng khoái" của tác giả Nguyễn Huỳnh Hải Minh và ảnh đơn "Cụm các nhà máy nước Thủ Đức trong đêm" của tác giả Bùi Văn Nghiệp.

05 giải Khuyến khích thuộc về các tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (ảnh đơn di tích công trình cấp nước Sài Gòn xưa), Võ Văn Hoàng (ảnh đơn hệ thống trạm bơm nước thô, Nhà máy nước Thủ Đức), Lê Hoàng Mến (bộ ảnh SAWACO với sứ mệnh nước sạch ở TP. HCM), Huỳnh Phạm Anh Dũng (ảnh đơn sức sống của nước).

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/trao-giai-%E2%80%9Cnet-dep-nganh-cap-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh%E2%80%9D>